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PWYLLGOR CRAFFU PERFFORMIAD AC ADNODDAU CORFFORAETHOL 
 
 
Cofnodion cyfarfod o bell a gynhaliwyd ar 26 Mawrth, 2025. 
 
Mae-r Agenda ar gael yma. 
 
Mae recordiad y cyfarfod ar gael yma. 
 
Yn Bresennol: Y Cynghorydd J. Protheroe (Cadeirydd); Cynghorydd E. Goodjohn 
(Is-Gadeirydd); Cynghorwyr G.D.D. Carroll, P. Drake, R. Fisher, C.P. Franks, 
S.M. Hanks, B. Loveluck-Edwards a N.J. Wood. 
 
Hefyd yn bresennol: Cynghorydd A. Asbrey a G. John (Aelod Cabinet dros 
Hamdden, Chwaraeon a Lles). 
  

 
CYHOEDDIAD –  

 
Cyn cychwyn busnes y Pwyllgor, darllenodd y Cadeirydd y datganiad a ganlyn: “A 
gaf i atgoffa pawb sy'n bresennol y bydd y cyfarfod yn cael ei ffrydio'n fyw yn ogystal 
â'i recordio trwy'r rhyngrwyd ac mae'r recordiad hwn wedi'i archifo i'w weld yn y 
dyfodol". 
    
 

YMDDIHEURIADAU AM ABSENOLDEB - 
 
Derbyniwyd y rhain oddi wrth y Cynghorwyr H.C Hamilton a Dr. I.J. Johnson. 
 
 

COFNODION –  
 
Cymeradwyo cofnodion y cyfarfodydd a gynhaliwyd ar 19 Chwefror, 2025 fel cofnod 
cywir. 
 
 
 DATGANIADAU BUDDIANT –  
 
Ni dderbyniwyd unrhyw ddatganiadau buddiant. 
 
 
 YSTYRIED SEFYLLFA GYLLIDO'R GWASANAETHAU CYMDEITHASOL A'R 
PWYSAU PERTHNASOL (CAC) – 
 
Cyflwynodd y Swyddog Adran 151/Pennaeth Cyllid yr adroddiad, gan rannu ei fod yn 
dilyn sgwrs yn ystod proses fonitro Chwarter 2 i ddeall ymhellach y sefyllfa o 
amgylch y sefyllfa ariannol o fewn gofal cymdeithasol. Cydnabu ei bod yn 
Gyfarwyddiaeth gymhleth o ran pennu'r gyllideb a monitro, a bod Bwrdd Rhaglen 
Gyllidebol hirsefydlog yn ei le o fewn y Gyfadran. Rhannodd fod gorwariant 
rhagamcanol o £5m, a oedd yn welliant ers y chwarter blaenorol, ac a ysgogwyd yn 

https://www.valeofglamorgan.gov.uk/cy/our_council/Council-Structure/minutes,_agendas_and_reports/agendas/Scrutiny-CPR/2025/25-03-26.aspx
https://www.youtube.com/watch?v=Iw2tQubOJQM&list=PLzt4i14pgqIGENigUgo7dilMEkFdzLONT&index=2
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bennaf gan y Gwasanaethau Plant a Phobl Ifanc, lle’r oedd cymhlethdod cynyddol a 
chostau lleoli, a bod gorwariant o fewn Gwasanaethau Oedolion o fewn gofal 
cymunedol, ond bod hyn wedi’i wrthbwyso i raddau helaeth gan ffrydiau ariannu 
eraill, ochr yn ochr â chyllideb gytbwys o fewn y maes gwasanaeth rheoli adnoddau 
a diogelu. Yn olaf, rhannodd y derbyniwyd bod y rhan fwyaf o'r pwysau ariannol a 
nodwyd yn ystod proses gyllideb 2025/26 wedi'u cynnwys ond nid ym mhob un a bod 
angen i'r maes gwasanaeth reoli'r pwysau sy'n ymwneud â chostau Lleoliadau 
Oedolion a chynnydd mewn ffioedd darparwyr. 
 
Dywedodd y Cynghorydd Franks eu bod yn deall anwadalrwydd y galw oherwydd 
natur y gwaith, a bod yr anwadalrwydd bob amser i’r cyfeiriad arall i gostau, a holodd 
faint yn hwy y gellid cynnal y pwysau cost gan eu bod yn cynrychioli cyfran fawr o 
gyllideb y Cyngor a sut roedd Llywodraeth Ganolog yn disgwyl i Gynghorau ddelio 
â’r pwysau hyn? Gofynnodd y Cynghorydd Protheroe a oedd y Cyngor wedi ystyried 
sut y gallai wneud pethau'n wahanol? Ymatebodd y Swyddog Adran 151 drwy 
ddweud bod y Cyngor, yn sefydliadol, yn edrych ar ddull mwy hirdymor o gynllunio 
ariannol, yn seiliedig ar egwyddorion Ail-lunio a Thrawsnewid. 
 
Ymatebodd Cyfarwyddwr y Gwasanaethau Cymdeithasol drwy ddweud bod deall y 
galw yn gymhleth iawn, ond y gallent ragweld poblogaeth sy'n heneiddio, yn enwedig 
y rhai dros 85 oed ac y byddai angen gofal a chymorth arnynt. Fodd bynnag, nodwyd 
bod anweddolrwydd ar draws yr holl grwpiau cleientiaid, ond yn fwyaf amlwg yn y 
Gwasanaethau Plant a Phobl Ifanc, lle gallai fod angen iddynt gefnogi uned teulu 
cyfan. Roeddent hefyd yn adlewyrchu eu bod yn teimlo bod y system bresennol yn 
anghynaladwy, ac er bod llywodraethau blaenorol wedi edrych ar ddiwygio, nid oedd 
unrhyw arwydd o newid ar unwaith. Trafodwyd rhai o’u gweithgareddau trawsnewid 
ymhellach, gan gynnwys rheoli galw, cael gwared ar elw ar gyfer lleoliadau Plant 
sy’n Derbyn Gofal, a gweithio gyda darparwyr i reoli costau chwyddiant, a bod hyn 
yn cael ei fonitro gan Fwrdd Rhaglen y Gyllideb, a oedd yn adolygu’r gyllideb a’r 
arbedion yn rheolaidd, ochr yn ochr â rheolaethau ariannol gan staff rheng flaen sy’n 
herio gwariant. Pwysleisiwyd ganddynt fod rhai o wasanaethau'r Cyngor yn ddewisol, 
tra bod gan y Gwasanaethau Cymdeithasol ystod o gyfrifoldebau statudol. 
 
Holodd y Cynghorydd Carroll a oedd y gorwariant o £5.1m oherwydd Lleoliadau 
Plant a pha fesurau oedd yn cael eu cymryd i wrthsefyll yr ansefydlogrwydd? 
Rhannodd Cyfarwyddwr y Gwasanaethau Cymdeithasol eu bod yn datblygu llety ar 
gyfer y rhai mewn gofal preswyl, gan gynnwys llety cam i fyny, ac yn edrych i 
gynyddu nifer y gofalwyr maeth, ochr yn ochr â darparu cymorth cyn geni i famau. 
Ymatebodd Pennaeth y Gwasanaethau Plant a Phobl Ifanc ymhellach fod yna hefyd 
rôl sylweddol mewn atal, a bod y gwasanaeth yn gweithio i leihau'r rhai sy'n mynd i 
ofal neu'n camu i lawr o ymyriadau uwch. Roeddent hefyd yn rhannu eu bod yn 
gweithio gyda Llamau ac Gweithredu dros Blant i ddatblygu llety, a bod ganddynt 2 
gartref gyda 6 gwely ar hyn o bryd, a’u bod yn datblygu 4 gwely ychwanegol gyda 
Llamau, a fyddai’n cael eu defnyddio ar gyfer rhai plant sydd mewn darpariaeth 
breswyl ar hyn o bryd. Yn olaf, bu iddynt fyfyrio ar y Plant ar eu Pen eu Pen eu 
Hunain sy'n Ceisio Lloches (UASC), yr oedd yn rhaid i'r Cyngor eu cymryd oherwydd 
cynllun Cenedlaethol lle cawsant ddyraniad, gyda 36 o bobl ifanc yn cael eu cefnogi 
ers i'r cynllun ddechrau, a oedd yn aml yn cael eu lleoli gyda darparwyr mewn 
ardaloedd eraill. Roeddent yn gweithio i ddatblygu llety mewnol i gefnogi'r bobl hyn 
ac roeddent hefyd yn adlewyrchu nad oedd cyllid y llywodraeth i gefnogi'r maes hwn 
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yn talu'r holl gostau cysylltiedig, gan y gallai anghenion fod yn fwy hirdymor a 
chymhleth. 
 
Rhannodd y Cynghorydd Hanks gyda’r Aelodau fod y Gweithgor Cyllideb Byw’n Iach 
a Gofal Cymdeithasol wedi bod yn gadarnhaol o’r blaen, a holodd ynghylch 
cyfraddau swyddi gweigion a gwariant asiantaethau o fewn y Gwasanaeth, ac 
ymatebodd Cyfarwyddwr y Gwasanaethau Cymdeithasol iddynt fod llai o leoedd 
gweigion yn y Gwasanaethau Oedolion na Gwasanaethau Plant, a bod lle i staff 
asiantaeth wrth ddefnyddio cyllid grant ond bod nifer o swyddi gweigion o fewn 
Gwasanaethau Plant a Phobl Ifanc, ond bod y broblem hon yn cael ei defnyddio ar 
draws y wlad. Yn olaf, fe wnaethant rannu ynghylch nifer y staff sy'n cael eu cefnogi 
trwy gwrs gwaith cymdeithasol, gyda 4 yn cymhwyso'n ddiweddar a 14 o bobl eraill i 
fod i gymhwyso yn y dyfodol. 
 
Croesawodd y Cynghorydd Loveluck-Edwards yr adroddiad a chytunodd fod angen 
eitem debyg o Addysg. Holwyd hefyd a oedd cynlluniau i weithio gydag Awdurdodau 
Lleol eraill yn ymwneud â gweithwyr asiantaeth, ac a oedd y Cyngor mor 
rhagweithiol â phosibl wrth ddarparu cefnogaeth a diogelu'r gwasanaeth at y dyfodol 
trwy drawsnewid, yn hytrach nag ymladd tân. Ymatebodd Cyfarwyddwr y 
Gwasanaethau Cymdeithasol drwy ddweud bod y Cyngor wedi ymrwymo i addewid 
Cymdeithas Cyfarwyddwyr Gwasanaethau Cymdeithasol (CCGC) Cymru i leihau 
dibyniaeth a rheoli’r gost o amgylch gweithwyr cymdeithasol asiantaeth, ac i geisio 
atal pobl rhag gadael y sector, a oedd yn cael ei ystyried i’w gyflwyno i Ofal 
Cymdeithasol i Oedolion yn y dyfodol. Pwysleisiwyd ganddynt nad oedd y model 
cyllido yn addas ar gyfer y dyfodol, a’r gwahaniaethau yng Nghymru a Lloegr o ran 
cyfleoedd cyflog, incwm a galw oherwydd y ddeddfwriaeth wahanol. 
 
ARGYMHELLWYD –  
 
(1)  Nodi cynnwys yr adroddiad. 
 
(2)  BOD y Pwyllgor yn derbyn adroddiad pellach ar y sefyllfa ariannol mewn 
ysgolion yn dilyn y briff manwl a ddarparwyd i'r holl Aelodau yn ddiweddar. 
 
Rheswm dros yr argymhellion 
 
(1&2)  Wedi ystyried cynnwys yr adroddiad a'r manylion a ddarparwyd gan y 
swyddog yn y cyfarfod. 
 
 
 CHWARTER 3 MONITRO REFENIW 2024/25 (CYF) –  
  
Cyflwynwyd y cyfeirnod gan y Cabinet dyddiedig 6 Mawrth, 2025 fel y’i cynhwyswyd 
yn yr agenda gan y Swyddog Adran 151 / Pennaeth Cyllid. Darparodd y Swyddog 
Adran 151/Pennaeth Cyllid drosolwg o sefyllfa alldro’r Cyngor hyd at fis Rhagfyr 
2024, ynghyd â’r sefyllfa a ragwelir ar gyfer diwedd y flwyddyn. Amlygodd fod yna 
gyllideb gytbwys, gydag ystod o danwariant a gorwariant ar draws 
Cyfarwyddiaethau, ochr yn ochr â’r defnydd anfwriadol o £12.7m o gronfeydd wrth 
gefn, a ysgogwyd gan bwysau megis cyllidebau ysgolion, trafnidiaeth, anghenion 
dysgu ychwanegol (ADY) a Gwasanaethau Plant a Phobl Ifanc. Adlewyrchodd fod 
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hyn yn welliant ar sefyllfa Chwarter 2, ac fe'i cefnogwyd gan wella incwm, dal swyddi 
gwag ac adennill ôl-ddyledion Treth y Cyngor hanesyddol. Tynnodd sylw hefyd at y 
targed arbedion o £7.6m, gydag arbedion o 77% wedi'u cyflawni hyd yn hyn y 
flwyddyn, ochr yn ochr â'r balans wrth gefn diwedd blwyddyn o £53.4 miliwn. 
 
Holodd y Cynghorydd Carroll am effaith dileu swyddi ac ymddeoliadau o fewn 
ysgolion mewn perthynas â’r gorwariant o £5.7m, a dywedwyd wrtho fod y Pwyllgor 
Ymddeoliad Cynnar/Diswyddo wedi’i gynnull i ystyried unrhyw geisiadau am 
ddiswyddiadau, a bod ysgolion yn dal swyddi gwag ac nad oeddent yn recriwtio i 
swyddi. Holodd hefyd a oedd heriau cludiant o’r cartref i’r ysgol o ganlyniad i’r prif 
ddulliau teithio, neu am gludiant mwy arbenigol, megis tacsis i’r rhai ag anghenion 
dysgu ychwanegol, a gadarnhawyd, ochr yn ochr â’r rheswm dros y cynnydd o 121 o 
ddisgyblion. 
 
Holodd y Cynghorydd Protheroe beth oedd y Cyngor yn ei wneud i reoli’r defnydd 
anfwriadol o gronfeydd wrth gefn i reoli gwariant, ac ymatebodd y Swyddog Adran 
151 fod heriau gan yr holl reolwyr ar hyn o bryd ynghylch yr angen i wario, bod pobl 
yn dal swyddi gwag, gyda gweithgaredd recriwtio angen cymeradwyaeth yr UDA a 
bod amrywiaeth o ffrydiau gwaith trawsnewid yn cael eu cynnal ar draws y Cyngor. 
 
ARGYMHELLWYD – Y dylid nodi cynnwys yr adroddiad. 
 
Rheswm dros yr argymhelliad 
 
Gan ystyried cynnwys yr adroddiad a’r trafodaethau yn y cyfarfod. 
 
 
 MONITRO CYFALAF AR GYFER Y CYFNOD 1AF EBRILL I 31AIN 
RHAGFYR, 2024 (CYF) –  
 
Cyflwynwyd y cyfeirnod gan y Cabinet dyddiedig 6 Mawrth, 2025 fel y’i cynhwyswyd 
yn yr agenda gan y Swyddog Adran 151 / Pennaeth Cyllid. Rhoddodd y Swyddog 
Adran 151 drosolwg o'r Rhaglen gyfredol, a oedd yn £89.933m. Nododd fod llawer o 
feysydd yn wynebu costau cynyddol, a bod llawer o dendrau yn cael eu derbyn 
uwchlaw'r gyllideb a ddyrannwyd a oedd angen eu hail-negodi. Tynnodd sylw at 
gynlluniau sy'n cael eu darparu, gan gynnwys Cynllun Grantiau Bach gwerth £470k i 
ddarparwyr gofal plant yn y Fro a grant Adnewyddu Toiledau Brilliant Basics gwerth 
£296k. Nododd hefyd fod nifer o newidiadau i'r Rhaglen Gyfalaf fel yr amlygwyd yn 
yr adroddiad. 
 
Holodd y Cynghorydd Goodjohn pryd y byddai cerbydau'n cael eu danfon ar gyfer y 
Rhaglen Amnewid Cerbydau. Awgrymodd y Cynghorydd Protheroe fod rôl i gaffael, 
wrth archwilio sut y gellid cyhoeddi bidiau i beidio â mynd y tu hwnt i gyllidebau, i 
geisio rheoli costau fel y trafodwyd yn flaenorol yn y Pwyllgor. Cytunodd y Swyddog 
Adran 151 i archwilio hyn ymhellach. 
 
ARGYMHELLWYD – Y dylid nodi cynnwys yr adroddiad. 
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Rheswm dros yr argymhelliad 
 
Gan ystyried cynnwys yr adroddiad a’r trafodaethau yn y cyfarfod. 
 
 
 AIL-LUNIO CRAFFU (CYF) – 
 
Cyflwynwyd y geirda gan y Cabinet ar 6 Mawrth, 2025 gan y Rheolwr Gweithredol – 
Gwasanaethau Democrataidd. Pwrpas yr adroddiad oedd bod y Pwyllgor wedi cael 
cyfle i ystyried y cynigion Craffu drafft a rhoi adborth fel rhan o'r rhaglen ymgynghori. 
 
Cyflwynodd y Rheolwr Gweithredol – Gwasanaethau Democrataidd grynodeb o’r 
cynigion oedd yn cael eu cyflwyno i adolygu trefniadau Craffu’r Cyngor, a oedd yn 
cael eu hysgogi gan ystod o yrwyr mewnol ac allanol, megis ymateb i argymhellion 
Archwilio Cymru, Asesiad y Panel Perfformiad ac adlewyrchu Cynllun Corfforaethol 
newydd y Cyngor, y Fro 2030. Cyflwynwyd ystod o gynigion a oedd yn cael eu 
hystyried i gryfhau’r swyddogaeth Graffu; gan gynnwys: 
 

• Dileu gwybodaeth yn unig / nodi / eitemau cyflwyno; 

• Hyfforddiant i swyddogion ac Aelodau Etholedig ynghylch gwerth Craffu 

• Lleihau o 5 Pwyllgor i 4 Pwyllgor; 

• Adolygu cylchoedd gwaith y Pwyllgorau; 

• Cyflwyno craffu ymchwiliol (trwy Gorchwyl a Gorffen); 

• Newid amlder cyfarfodydd Craffu i bob dau fis; 

• Diwygio trefniadau monitro perfformiad y Cynllun Corfforaethol; 

• Gwell monitro argymhellion. 
 
Dywedodd y Cynghorydd Protheroe eu bod yn cytuno â'r angen i alinio'r Cynllun 
Corfforaethol ac ystyried ffyrdd newydd o weithio, ac i roi'r gorau i dreulio amser 
Pwyllgor yn dadlau adroddiadau lle na ellid gwneud unrhyw werth ystyrlon. 
Gofynnwyd am ragor o wybodaeth am y cynlluniau tymor hwy ar gyfer gwella 
Sgriwtini, a rhannodd y Rheolwr Gweithredol – Gwasanaethau Democrataidd yr 
hyfforddiant a oedd yn cael ei gomisiynu drwy CLlLC, cynnal archwiliad sgiliau a 
phrofiad gydag Aelodau, archwilio cyfleoedd cyfethol, yn enwedig meddwl am lais 
ieuenctid, a’r cyfleoedd ar gyfer cyfranogiad ehangach y cyhoedd o fewn craffu 
ymchwiliol. 
 
Croesawodd y Cynghorydd Goodjohn y cynigion fel rhai cadarnhaol a phwysleisiodd 
ddatganoli'r pŵer i Aelodau'r meinciau cefn i gyfeirio'r gwaith o lunio polisïau drwy 
Gorchwyl a Gorffen fel cyfle i ychwanegu gwerth. Dywedasant nad oedd yn 
ymwneud â phobl yn gwneud llai o waith, ond yn defnyddio amser yn well i wneud 
cynigion, ac yn teimlo bod Gorchwyl a Gorffen yn gyfle i gysylltu â model Cynulliadau 
Dinasyddion. Roeddent yn adlewyrchu pryder ynghylch strwythur y Pwyllgorau, gan 
y byddai Dechrau’n Dda yn gyfrifol am gyfran sylweddol o gyllideb y Cyngor ar hyn o 
bryd, ac roedd yn ymddangos bod gan Lle bortffolio mawr hefyd. 
 
Dywedodd y Cynghorydd Wood y byddent yn aros am gynigion cadarn cyn gwneud 
sylwadau. 
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Roedd y Cynghorydd Franks am sicrhau y gallai'r Aelodau ofyn yn hawdd am eitem 
ar agenda wrth symud ymlaen, a phe bai adroddiadau rhy hir yn rhywbeth o'r 
gorffennol. Roeddent hefyd yn cwestiynu a ddylai'r Aelod Cabinet perthnasol fod yn 
bresennol. Ymatebodd y Rheolwr Gweithredol – Gwasanaethau Democrataidd bod 
yr holl Aelodau'n gallu awgrymu eitemau ar gyfer agenda ar hyn o bryd, ac ar 
ddechrau'r flwyddyn, cynhelir sesiwn gyda holl Aelodau'r Pwyllgor i helpu i lunio 
Rhaglen Gwaith i'r Dyfodol. Dywedasant hefyd fod gwaith yn cael ei wneud gyda 
swyddogion yn ymwneud â phwysleisio gwerth craffu ar waith, ond cydnabu na 
fyddai unrhyw sicrwydd o lai o adroddiadau gan ei bod yn bwysig i swyddogion 
beidio ag arwain Aelodau. 
 
Gofynnodd y Cynghorydd Loveluck-Edwards sut y byddai’r dystiolaeth o effaith 
unrhyw newidiadau yn cael ei monitro, ac a oedd unrhyw themâu yn dod i’r amlwg 
o’r ymgynghoriad hyd yma. Ymatebodd y Rheolwr Gweithredol – Gwasanaethau 
Democrataidd y byddai canfyddiad y cyhoedd yn cael ei fesur drwy’r arolwg Dewch i 
Siarad am Fywyd yn y Fro, gydag iteriad i’w gynnal yn fuan, ac yna bob 2 flynedd, 
gan fod cwestiynau penodol yn ymwneud â gallu preswylwyr i gymryd rhan a 
chanfyddiad o wneud penderfyniadau. Gellid hefyd ymgymryd â meincnodi gan fod 
Data Cymru yn cefnogi arolwg cenedlaethol ehangach. Byddai hyn hefyd yn cael ei 
adolygu gan Archwilio Mewnol yn dilyn gweithredu er mwyn sicrhau bod y 
canlyniadau dymunol yn cael eu cyflawni. Fe wnaethant hefyd rannu sut yr oeddent 
yn ceisio hyrwyddo'r gwaith hwn a chodi ymwybyddiaeth trwy nifer o sianeli, gan 
gynnwys cyfryngau cymdeithasol. Dywedasant fod themâu tebyg i'r rhai a godwyd yn 
y cyfarfod hwn wedi dod i'r amlwg; gan gynnwys nifer a strwythur y Pwyllgorau, ond 
bod yr holl safbwyntiau hyn yn cael eu bwydo'n ôl i'r Cabinet yn unol â hynny. 
 
Dywedodd y Cynghorydd Carroll nad oedd ei Grŵp yn cefnogi'r gostyngiad 
arfaethedig o 5 i 4 Pwyllgor gan y byddai llwyth gwaith cynyddol i Bwyllgorau eraill a 
byddai'n lleihau'r capasiti ar gyfer craffu. Roedd hefyd yn rhannu pryder am yr 
amserlen a theimlai bod cynigion yn teimlo'n frysiog ac y dylent ddod yn ôl i'r 
Pwyllgor Craffu i'w hystyried. Ymatebodd y Rheolwr Gweithredol – Gwasanaethau 
Democrataidd fod cynigion wedi’u datblygu’n iteraidd drwy gyfres o sesiynau 
Aelodau o fis Hydref 2024 hyd at y presennol, ac y byddai’r cynnig terfynol yn cael ei 
rannu gyda’r Aelodau mewn sesiwn friffio, ac nid Pwyllgor ffurfiol oherwydd y llinellau 
amser dan sylw a nifer y cyfarfodydd Pwyllgor lle ystyriwyd y cynnig hwn eisoes. 
 
Rhannodd y Cynghorydd John nad dyma'r tro cyntaf i'r Cyngor gyflawni Tasg a 
Gorffen, a rhoddodd gyfle i edrych ar feysydd o bryder, a fyddai'n chwarae rhan fawr 
o newid wrth symud ymlaen. 
 
ARGYMHELLWYD - 
 
(1)  Gofyn i'r Cabinet adolygu'r strwythur Pwyllgorau arfaethedig a'r cylchoedd 
gwaith yn seiliedig ar adborth gan Aelodau 
 
(2)  Nodi cynnwys yr adroddiad. 
 
Rheswm dros yr argymhellion 
 
(1&2) Gan ystyried cynnwys yr adroddiad a’r trafodaethau yn y cyfarfod. 
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 ADRODDIAD MONITRO CYNLLUN CYFLAWNI BLYNYDDOL: 
PERFFORMIAD CHWARTER 3 2024/25 (CAC) – 
 
Cyflwynodd y Cyfarwyddwr Adnoddau Corfforaethol yr adroddiad perfformiad, a 
oedd yn dangos bod y perfformiad yn wyrdd yn gyffredinol. Amlygwyd bod 87% o'r 
camau gweithredu yn Wyrdd, a bod nifer fawr o fesurau blynyddol, a fyddai ar gael 
ar ddiwedd y flwyddyn. Roeddent yn rhannu meysydd o bryder a oedd yn dod i’r 
amlwg gan gynnwys pwysau ariannol, y gweithlu, cyllid grant, y gweithlu a Phrosiect 
Sero. 
 
Gofynnodd y Cynghorydd Protheroe pa welliannau oedd yn cael eu gwneud i 
Ganolfan Gyswllt y Cyngor, C1V, ac ymatebodd y Cyfarwyddwr Adnoddau 
Corfforaethol iddynt fod cefnogaeth yn cael ei darparu i’r tîm o safbwynt adnoddau, 
gan gynnwys hyfforddiant a datblygu llif recriwtio. Roeddent hefyd yn rhannu bod 
digidol yn gyfle i edrych ar sut roedd pobl yn rhyngweithio, a bod gwaith ar y gweill i 
archwilio’r 20 taith cwsmer gorau, gan fod awydd cwsmeriaid i’w defnyddio, a 
fyddai’n symud y galw yn y Ganolfan Gyswllt i ganolbwyntio ar sgwrs lle roedd angen 
rhyngweithio dynol. 
 
ARGYMHELLWYD – Y dylid nodi cynnwys yr adroddiad. 
 
Rheswm dros yr argymhelliad 
 
Gan ystyried cynnwys yr adroddiad a’r trafodaethau yn y cyfarfod. 
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